

# Để các chương trình cho vay của gói kích cầu sớm được triển khai

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đang tích cực chuẩn bị để các chương trình cho vay của gói kích cầu sớm được triển khai.

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh hiện đang triển khai thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ với tổng nguồn vốn hoạt động đến ngày 31/12/2021 đạt trên 3.334 tỷ đồng, tăng 6,25% so với thời điểm 31/12/2020; tổng dư nợ cho vay đạt trên 3.330 tỷ đồng, tăng 6,27% so với thời điểm 31/12/2020, với 89.086 khách hàng đang vay vốn. Trong tháng 1/2022, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho 2.667 người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi của Chính phủ với doanh số cho vay đạt hơn 93 tỷ đồng. Ông Tạ Tiến Khấn, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chi nhánh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kịp thời chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động

để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68, Nghị

quyết số 126 của Chính phủ và Quyết định số 23, Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Trong

năm, Chi nhánh đã cho vay 7 doanh nghiệp với số tiền 1.155 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 362



Cho vay nhà ở xã hội là một trong những chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. **Trong ảnh:** Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) được vay vốn để xây mới nhà ở.

lượt lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Để có cơ sở đề nghị Ngân hàng CSXH bố trí nguồn vốn tín dụng chính sách đối với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 458/UBND-KT về việc tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu cho Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh để Chi nhánh làm căn cứ xây dựng kế hoạch và báo cáo Ngân hàng CSXH bố trí nguồn vốn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thực hiện rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 11. UBND các huyện, thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, thành phố chỉ đạo

## THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11 CỦA CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNG CSXH SẼ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH CHO VAY ƯU ĐÃI NHƯ:

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;
- Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội;
- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập;
- Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch;
- Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong hai năm 2022 và 2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng CSXH giải ngân trong giai đoạn 2022 - 2023;
- Đối tượng hỗ trợ gồm: người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế;
- Thời gian hỗ trợ: chủ yếu thực hiện trong hai năm 2022 - 2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng CSXH tiến hành điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo một số chỉ tiêu liên quan làm cơ sở để xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn cho từng đối tượng theo quy định.

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh và của Ngân hàng CSXH, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, đồng thời chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, rà soát, xây dựng và tổng hợp nhu cầu vốn để thực hiện theo quy định.

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tại các điểm trực giao dịch để mọi người dân cùng biết đến chính sách và thực hiện.

MINH HƯƠNG

## MTTQ HUYỆN QUỲNH PHỤ Tuyên truyền, vận động nhân dân góp đất mở đường

Năm 2021 là năm ghi nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như thu hút đầu tư của huyện Quỳnh Phụ, nhiều chỉ tiêu được xếp trong top đầu của tỉnh. Song điểm sáng lớn nhất chính là phong trào góp đất để mở rộng đường làng, giải phóng mặt bằng, trong đó công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp giữ vai trò quan trọng và tạo dấu ấn rõ nét.

Ngày 13/7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ ban hành Thông báo kết luận số 220-TB/HU về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Cùng với các cấp, ngành, địa phương, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp đất.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Thực hiện Thông báo kết luận số 220, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo MTTQ xã, thị trấn phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai tuyên truyền, vận động; phối hợp với các tổ chức thành viên đất đai, tư pháp, địa phương, xã để người thân và nhân dân hưởng ứng. Thời gian đầu, việc tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sâu sát và sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự cố gắng, kiên trì trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được kết quả tích cực.

Xã Quỳnh Ngọc là địa phương có tuyến đường ĐH.78 đi qua, nối với 2 xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm, tiếp giáp với đường tỉnh ĐT.452, có tổng chiều dài 3,85km. Xác định được tầm quan trọng của dự án khi hoàn thành sẽ giúp giao thông địa phương thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nên khi có Thông báo kết luận số 220 về việc góp đất nâng cấp, cải tạo đường, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã rất phấn khởi. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Khi bắt đầu thực hiện Thông báo kết luận số 220, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên có điện tích đất thuộc dự án đồng thuận hiến đất mở đường. Lúc đầu một số hộ còn băn khoăn, đắn đo nhưng sau khi được tuyên truyền thấy rõ lợi ích của việc mở rộng đường đối với sự phát triển của địa phương thì các hộ đã đồng tình ủng hộ. Theo thống kê, trên tuyến đường qua địa bàn xã có 161 hộ



Tuyến đường nhánh ĐH.76 kết nối với đường ĐH.72 qua xã An Thái (Quỳnh Phụ) hoàn thành góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

NGUYỄN CƯỜNG

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, ngày 2/10/2021, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 nhanh chóng vào cuộc kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo Nết Hoàng do bà Nguyễn Thị Nết làm chủ tại địa chỉ thôn Khả Tiến, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này có nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, cửa hàng đã kinh doanh hàng hóa là quần áo may sẵn có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; trưng bày để bán hàng hóa là quần áo giả mạo nhãn hiệu Adidas và UNIQLO. Bên cạnh xử phạt hành chính số tiền 23,5 triệu đồng, lực lượng QLTT còn tịch thu, tiêu hủy 780 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu. Chứng kiến lực lượng QLTT xử lý vụ việc, người dân địa phương hoan nghênh, đồng tình ủng hộ.

## Bảo vệ quyền của người tiêu dùng

Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là hành vi không những gây lũng đoạn thị trường mà còn xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Với vai trò và trách nhiệm của mình, thời gian qua, các thành viên Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm ngăn chặn tình trạng này.



Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra chất lượng hàng hóa và hoạt động kinh doanh tại thị trấn Tiên Hải.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết thêm: Đến nay, các dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ về cơ bản đã hoàn thành. Việc góp quyền sử dụng đất đã trở thành phong trào sâu rộng, tạo bước ngoặt mới trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Đặc biệt, thông qua việc góp quyền sử dụng đất cho thấy trong quá trình thực hiện cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, đoàn kết nhân dân để nhân dân thấy được trách nhiệm với nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng; có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân để khích lệ phong trào. Qua đó giúp các dự án được triển khai sớm, thúc đẩy thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, Cục QLTT tỉnh tổ chức trưng bày, hướng dẫn, tư vấn cho người tiêu dùng cách phân biệt, nhận biết hàng thật, hàng giả đối với các nhóm ngành hàng thiết yếu như mì chính, thuốc lá, bóng điện, máy tính cầm tay, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, phụ tùng xe máy, dầu nhớt, bếp gas, đồ điện gia dụng..., giúp họ tự bảo vệ mình và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng kịp thời điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Một trong những thành viên tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ). Trong năm 2021, đơn vị này đã tổ chức khảo sát thị trường, lấy, mua trên 200 mẫu để đánh giá chất lượng các sản phẩm như bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát, sữa, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, thiết bị điện, điện tử... Ông Phí Văn Chính, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: Bên cạnh huy động lực lượng lấy mẫu phân tích, đánh giá kiểm soát chất lượng hàng hóa, chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, lưu thông một số hàng hóa như xăng, dầu, vàng, bạc... về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Đơn vị đã phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm, phạt tiền chế biến, phụ tùng xe máy, dầu nhớt, bếp gas, đồ điện gia dụng... giúp họ tự bảo vệ mình và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng kịp thời điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia bán hàng bình ổn. Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cho biết: Đến nay, Sở Công Thương đã xây dựng được 4 điểm bán hàng Việt tại các huyện. Sở cũng vận động được hàng chục doanh nghiệp lớn tham gia chương trình bình ổn thị trường, chuẩn bị đủ lượng hàng hóa thiết yếu cung ứng không để thị trường khan hiếm và các dịp cao điểm như lễ, tết. Các chương trình này ngoài giữ cho thị trường ổn định còn góp phần quan trọng giúp nhân dân mua được hàng hóa có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

KHẮC ĐUẤN